

รอบรู้เศรษฐกิจ ตามติดตลาดโลก

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์โพสท์ทูเดย์ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๕,๘๑๘ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ หน้า

A๕

ยุโรปขานรับหลังปลดไอยูยู

ยื่นผู้นำเข้าประมงอียูเชื่อมั่นสินค้าไทย เชื่อส่งผลดีในอนาคต ลุ้นออร์เดอร์เพิ่ม

โพสท์ทูเดย์ - “บิกัดร” ปลื้มกลุ่มยุโรปมั่นใจ หลังปลดไอยูยู ภาพลักษณ์ดีขึ้น คาดหนุนนำเข้าที่จะเพิ่มขึ้นในระยะยาว

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในโอกาสเป็นประธานการประชุมผู้นำเข้าสินค้าประมงไทยในทวีปยุโรปที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม เพื่อชี้แจงผลการพิจารณาของสหภาพยุโรปในการปลดใบเหลืองของไทยโดยมีผู้นำเข้าร่วมงานจำนวนมาก ว่าในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยจะมีปัญหาความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาการทำการประมง ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และปัญหาการค้ามนุษย์ (ไอยูยู) แต่ต้องถือว่าผู้นำเข้าในกลุ่มประเทศยุโรปยังคงให้ความเชื่อมั่นสินค้าประมงของไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Seafood Task Force ที่ช่วยสนับสนุนทั้งด้านเงินทุน ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการดำเนินการต่างๆ ทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาในระยะเวลาย่นสั้นเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่อาจใช้เวลานานนับปี

นายบ็อบ มิลเลอร์ จากซีพีฟู๊ด สหราชอาณาจักร และผู้ก่อตั้งสมาคมซีพีฟู๊ด เทคฟรอส Seafood Task Force กล่าวว่า มั่นใจหลังจากสหภาพยุโรป (อียู) ปลดใบเหลืองภาคการประมงไทยปลดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (ไอยูยู) คาดว่าจะทำให้การนำเข้าสินค้าประมงจากไทยเพิ่มมากขึ้น แต่ผลการนำเข้าจากโบเชียวครั้งนี้จะมากหรือน้อยยังตอบไม่ได้จนกว่าจะเข้าสู่ครั้งแรกของปี 2562 เพราะขณะนี้ เป็นรายการล้งนำเข้าก่อนหน้า แต่ผู้นำไทยได้รับความนิยมเพราะมีระบบควบคุมตลอด ห่วงโซ่การผลิตที่ดีที่สุดในโลก



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

สำหรับไทยขณะนี้แม้ปัจจัยบวก แต่ทางผู้นำเข้ามีการนำเข้าจากต่างประเทศมาอียูประมาณ 60% และเกือบครึ่งมาจากไทยส่วนมากเป็นผู้นำกระป๋องและปลาหมึก แต่หลังจากนี้ ต้องหาตลาดสินค้าอื่นๆ ด้วยเพราะความต้องการผู้นำเริ่มคงที่

อย่างไรก็ตาม กลุ่มซีพีฟู๊ด เทคฟรอส จะทำงานกับไทยต่อเนื่องเพื่อให้สินค้าประมงปลดไอยูยูและคาดว่าจากนี้ไทยจะเป็นผู้นำด้านประมงปลดไอยูยูระดับอาเซียน โดยสัดส่วนนำเข้าสินค้าประมงไทยอียูลดลงจากปี 2557 ที่มีการนำเข้ามูลค่า 642 ล้านยูโร โดยปี 2558 เข้าจากไทย 476 ล้านยูโร และปี 2560 นำเข้า 400 ล้านยูโร

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ฝากให้ทุกรัฐบาลพัฒนาและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (ไอยูยู) ให้ดีขึ้นเพื่อให้การประมงไทยยั่งยืน อย่าแก้กฎหมายหรือระเบียบ เพื่อหาเสียงหรือเอาใจมวลชนบางส่วน เพราะจะส่งผลเสียหายหรือทำให้ไทยอาจโดนสหภาพยุโรป (อียู) ให้ใบเหลืองอีก

ทั้งนี้ ขอให้ไทยใช้บทเรียนในการแก้ไขปัญหา 3 ปีที่ผ่านมาว่า ต้องมีการทำงานกันอย่างหนักและแก้ไขแต่ละเรื่องส่งผลกระทบต่อในหลายภาคส่วนจนนำมาสู่วันที่อียูประกาศปลดใบเหลือง ■